



วาระที่ 3.8 การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

ยกระดับสมรรถนะ HR สู่การเป็นนักบริหารงานบุคคล
มืออาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ากับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ
HR กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่พยากรบุคคลประเทศไทย



คุณสมบัตินักบริหารงานบุคคลชั้นคุณวุฒิ 3

การแบ่งชั้นคุณวุฒิวิชาชีพและคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอเข้ารับประเมิน

ชั้นคุณวุฒิ	ชื่อย่อ	ชื่อระดับ	ชื่อระดับ	คุณสมบัติ	ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
3	HRP	HR Practitioner	ผู้ปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้น มีทักษะ และประสบการณ์ในงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 	<ul style="list-style-type: none"> มีความรู้ในวิชาชีพเบื้องต้นในการปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งของงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกฝนมาระยะเวลาหนึ่ง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในงานที่ทำ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคภายใต้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัตินักบริหารงานบุคคลชั้นคุณวุฒิ 4

การแบ่งชั้นคุณวุฒิวิชาชีพและคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอเข้ารับประเมิน

ชั้นคุณวุฒิ	ชื่อย่อ	ชื่อระดับ	ชื่อระดับ	คุณสมบัติ	ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
4	PHR	HR Professional	ผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้บริหารระดับต้น	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 สาขา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 ก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงานโดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจำ และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อนไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกับทีมงาน

สมรรถนะทางวิชาชีพที่ผู้ขอรับการทดสอบในระดับ 3 และ 4 จะต้องเลือกอย่างน้อย 1 สาขา

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3	คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
สาขาการสรรหาคัดเลือกบุคลากร	สาขาการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
สาขาการบริหารค่าตอบแทน	สาขาการบริหารค่าตอบแทน
สาขาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สาขาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สาขาพนักงานสัมพันธ์	สาขาพนักงานสัมพันธ์
	สาขาวางแผนอัตรากำลัง
	สาขาบริหารผลงาน
	สาขาบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
	สาขาพัฒนาองค์กร

เครื่องมือประเมิน



ประเด็นค่าใช้จ่าย

สอบครั้งแรก	สอบครั้งที่ 2
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ระดับ 3 และระดับ 4 ท่านละ 250 บาท	ค่าธรรมเนียมการสมัคร ระดับ 3 และระดับ 4 ท่านละ 250 บาท
ค่าธรรมเนียมการประเมิน FREE	ค่าธรรมเนียมการประเมิน ระดับ 3 = 1,100 บาท ค่าธรรมเนียมการประเมิน ระดับ 4 = 1,500 บาท
มหาวิทยาลัยฯ ดูแลค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมการประเมิน (ถ้ามี) ยกเว้นค่าเดินทาง กรณีที่เดินทางมาจากต่างวิทยาเขต	

กำหนดการสอบคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4

กำหนดการ	ระยะเวลา
Open House ผ่านระบบ Zoom	วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 (09.00 – 12.00 น.)
รับสมัคร online	วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564
สอบข้อเขียน	วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 (09.00 – 12.00 น.) ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะระดับ 4) ผ่านระบบ Zoom	วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2564 (คนละ 1 ชม) ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่สอบผ่าน
ประกาศผล	หลังจากสอบประมาณ 1 เดือน



ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<http://www.pmat.or.th/hrci/index.php>



Thank You!